

# รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

ครั้งที่ 21/2555

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M

## ผู้เข้าประชุม

อาจารย์สาขันธ์ พุทธลา, อาจารย์ธีรวัฒน์ ปานกลาง, นางสาวอัญชลี โพธิ์ขันธ์, นางสาวนันทิ์ เพ็ญฟู, นายอดิสร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทูวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, นายบัญญัติ เสกนาโชค, นายกรภัทร์ กอกจันทิก, นายฐิติวัฒน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์

## ผู้ไม่มาประชุม

ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงษ์, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ, นางสาวชื่นชีวิน พลายนบัว, นายสุนทร ปาละพันธ์

เริ่มประชุมเวลา 12.54 น.

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### 1.1 การทำบุญตักบาตร และการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ของมหาวิทยาลัย

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การทำบุญตักบาตร และการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยการตักบาตรในช่วงเช้าจะเป็นการนั่งพื้น ส่วนของงานกีฬานั้น จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. ซึ่งทั้ง 2 งานจะใช้เครื่องเสียงจากสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่วนงานเลี้ยงตอนเย็นใช้เครื่องเสียงจากภายนอก

### 1.2 การจัดเตรียมงาน แหลง พุด ภู ภูเขา

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดเตรียมงาน แหลง พุด ภู ภูเขา สำนักฯ มีหน้าที่ในการต้อนรับแขกผู้ใหญ่ การแต่งกายเป็นเสื้อลายดอกสีแดง

### 1.3 การมอบกระเช้าของขวัญผู้บริหาร

ประธานฯ แจ้งเรื่อง มอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่สำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการสภาสำนักฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักฯ โดยในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 จะนำกระเช้าขึ้นมอบให้กับท่านอธิการบดี ส่วนผู้บริหาร คณะกรรมการสภาสำนักฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะดำเนินการในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

### 1.4 การวางแผนพุ่มและรับเสด็จฯ ในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การวางแผนพุ่มและรับเสด็จฯ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. โดยได้ทำหน้าที่เชิญท่านอธิการบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแบ่งนิสิตที่เข้าร่วมงานเป็น 2 รอบ รอบละ 2 คณะ ดังนี้ รอบเช้า คณะวิทยาการจัดการกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบบ่าย คณะครุศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแต่งกายบุคลากรสวมใส่ชุดสุทธีกรมท่าเข้ม

### 1.5 การจัดงานเดินเพื่อสุขภาพ ครอบรอบ 117 ปี สมเด็จพระยาบรมมหาราชศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดงานเดินเพื่อสุขภาพ ครอบรอบ 117 ปี สมเด็จพระยาบรมมหาราชศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 12 มกราคม 2556 โดยการแจกของที่ระลึกนั้นให้ใช้ของที่ระลึกที่มีอยู่เท่าใด เนื่องจากในปีนี้ได้จำหน่ายบัตร หากแต่มอบหมายอาจารย์ธีรวัฒน์ผู้ดูแลเรื่องการให้ทำบัตรที่จะเป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารนิสิต

### 1.6 การจัดกิจกรรมวันเข้าพ้อ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดกิจกรรมวันเข้าพ้อ โดยอาจารย์ธีรวัฒน์ได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดงานซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยฯ จัดงาน 2 วัน คือ วันที่ 18 - 19 มกราคม 2556 โดยสำนักฯ จะรับผิดชอบเรื่องการจัดแสดงต่าง ๆ รวมถึงการประกวดร้องเพลง โดยเริ่มรายงานตัวตั้งแต่เวลา 11.00 น. ซึ่งในวันที่ 19 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. การตั้งขบวนวางพวงมาลา และได้มอบหมายให้อาจารย์ธีรวัฒน์ และนายกรภัทร์ช่วยดูแลในเรื่องของการมอบทุนการศึกษา และบุคลากรส่วนหนึ่งดูแลเรื่องการรับแขกผู้ใหญ่ ซึ่งผศ.ดร.จันทร์วิภา เป็นประธาน คุณวรรณคดี เป็นรองประธาน

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

## วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรแก้ไข

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประชุมครั้งต่อไป วันที่ 7 มกราคม 2556

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวนันทิ เพ็องฟู ผู้บันทึกการประชุม  
อาจารย์สายัน พุทธลา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม